
 
 
 

การประชมุสมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิคร้ังที ่๑๔ 

ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ  

๑ 

 
การแสดงถ้อยแถลงของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย 

ในมติ ๑๔.๓ การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ 
 

ทางสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีและชื่นชมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ ในการให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องการจัดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤติ
สุขภาพ ซึ่งจำเป็นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงมีการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อยอดร่วมกันระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ของทุกฝ่าย ให้มีเป้าหมายเดียวกันในประเด็นดังกล่าว ทางสมาพันธ์เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะทุกประการในเฉพาะข้อ ๓ - ๘ -๙ และ ๑๐ ซึ่งมีการกล่าวบทบาทขององค์กรภายนอกรัฐบาล 
โดยทางสมาพันธ์ตั้งใจว่าจะให้ความร่วมมือในหัวข้อดังกล่าวต่อไปนี้ ข้อ ๓ ทางสมาพันธ์จะมีการย้ำฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทั้งด้านความถูกต้องและข้อมูลรวมถึงวิธีการสื่อสารให้เหมาะ
กับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและบุคคลทั่วไป ก่อนนำไปเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสมาพันธ์ทาง
โซเชียลมีเดียสำหรับในข้อ ๘ ทางสมาพันธ์จะมีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารวิกฤติสุขภาพ
อย่างถูกต้องในอนาคต เนื่องจากทางสมาพันธ์เป็นช่องทางการสื่อสารหลักของนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย 
การให้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะเป็นข้อมูลที่ถูกนำไปใช้ในวงกว้างต่ อไป นอกจากนี้ทาง
สมาพันธ์จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความรู้ในข่าวสารเรื่องสุขภาพอ่ืนๆ อย่างถูกต้อง และจะมีการแก้ไข
ความรู้ที่ผิด โดยเรามุ่งหวังว่าเราจะเป็นช่องทางนึงของการสื่อสารหลักที่นักศึกษาแพทย์จะเชื่อใจแล้ว ยังรวม
ไปถึงความเชื่อใจของประชาชนคนทั่วไปด้วย สำหรับในข้อ ๙ ทางคณะผู้แทนที่เข้ามาร่วมงานสมัชชาในครั้งนี้ 
จะทำการรวบรวมเนื้อหา และข้อเสนอแนะในงาน เพ่ือถอดบทเรียนเรื่องการสื่อสารในวิกฤติสุขภาพให้กับ
เยาวชนคนทั่วไป ในรูปแบบของ คลับเฮ้าส์ ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่เยาวชนสนใจในวันพรุ่งนี้ เพ่ือให้เกิด
กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานและบุคคลภายนอก ในข้อที่ ๑๐ ทาง
สมาพันธ์ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ในเรื่องดังกล่าวต่อไปในอนาคต และหวังเป็นอย่างมาก
ในฐานะเยาวชนจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมติทางด้านการสื่อสารด้านสุขภาพต่อไป ท้ายที่สุดทางสมาพันธ์
ขอขอบคุณที่ทางผู้จัดงานให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายในครั้งนี้ในฐานะภาคีเครือข่ายและขอ
แสดงความยินต่อองค์กรเยาวชนอ่ืนๆ ที่ได้เข้างานสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้ เยาวชนในวันนี้คือส่วนที่สำคัญต่อ
อนาคต ของสังคมในวันข้างหน้า การให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะไม่ใช่สิ่งที่น่าทำแต่เป็น
สิ่ งที่ ควรทำ เราหวังว่าจะได้ เห็นภาพนี้ ในอนาคต ขอขอบคุณทุกภาคี เครือข่าย มา ณ  ที่นี้ ด้วยค่ ะ 
                                                           สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย 
                                                                                             วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 


